

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 31.15 บาท แนวโน้มผันผวน กรอบ 31.10-31.30 บาท

* บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.15 บาท อ่อนค่าลงจากวานนี้เปิดที่ 32.85 บาท แนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นมีทิศทางเคลื่อนไหวผันผวน หลังจากความเชื่อมั่นในสกุลเงินดอลลาร์เริ่มลดลง อีกทั้งกลุ่มนักลงทุนรายย่อย, สถาบันและผู้ประกอบการต่างโอนเงินดอลลาร์ที่ฝากไว้ในบัญชีต่างประเทศกลับเข้ามาไทยทำให้ค่าเงินบาทแข็ง ขณะที่ภาวะการลงทุนทั่วโลกกลับสู่ภาวะ Risk-off ทำให้มีความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยคือดอลลาร์หลังจากมีความกังวลสถานการณ์การกลับมาแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในสหรัฐอเมริกาที่ 2 คาดกรอบ 31.10-31.30 บาท

* นายสรศักดิ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาด ร เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.15 บาท อ่อนค่าลงจากวานนี้เปิดที่ 32.85 บาท แนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นมีทิศทางเคลื่อนไหวผันผวน หลังจากความเชื่อมั่นในสกุลเงินดอลลาร์เริ่มลดลง อีกทั้งกลุ่มนักลงทุนรายย่อย, สถาบันและผู้ประกอบการต่างโอนเงินดอลลาร์ที่ฝากไว้ในบัญชีต่างประเทศกลับเข้ามาไทยทำให้ค่าเงินบาทแข็ง

* ขณะที่ภาวะการลงทุนทั่วโลกกลับสู่ภาวะ Risk-off ทำให้มีความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยคือ ดอลลาร์ หลังจากมีความกังวลสถานการณ์การกลับมาแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในสหรัฐอเมริกาที่ 2 หลังจากมีข่าวมีหลายเมืองในสหรัฐพบการกลับมาระบาดรอบที่ 2 จนทำให้ผู้ว่าการรัฐมีคำสั่งปิดเมืองในรอบที่ 2 ในเมืองฮุสตันจึงกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

* คาดกรอบ 31.10-31.30 บาท

* ปัจจัยที่ต้องติดตามคือในวันนี้สหรัฐจะมีการรายงานข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มิ.ย.ปี นี้ และญี่ปุ่นกับอังกฤษจะมีการรายงานข้อมูลตัวผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมประจำของเดือน พ.ค.ปี นี้

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.87 จากวานนี้ 96.73

* วานนี้หนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 1,950.81 ล้านบาท

* วานนี้หนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 752.80 ล้านบาท

* รบปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 30.951 บาท บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้